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แนะ'สมคดิ'เรยีกทตูพาณชิยไ์ทย หาตลาดขายยางชีอ้ดตีก็เคยท า 

วนัศกุร ์ที ่2 ตลุาคม พ.ศ. 2558, 13.02 น. 

  2 ต.ค. 58 นายถาวร เสนเนียม อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการบริหารจัดการยางพารา ที่มีล้นตลาด
ภายในประเทศในเวลานี้ว่า นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ควรเรียกบรรดาทูตพาณิชย์ของไทยที่ประจ าใน
ประเทศต่างๆมารับมอบนโยบาย และรับค าสั่งว่า ควรไปหาตลาดขายยาง ขายข้าว หรือที่เรียกว่า นโยบายฝนตกทั่วฟ้า ในเรื่อง
ราคานั้นมาว่ากันทีหลัง ที่ผ่านมาในอดีตก็เคยมีในลักษณะแบบนี้ การกระท าเช่นนี้เป็นการเพิ่มการขายหรือการเร่งการขาย ราคา
ว่ากันไปตามราคาตลาดโลก แต่เราต้องการเร่งการขายในเชิงปริมาณให้มากขึ้น ปริมาณยางภายในประเทศจะได้ลดลง เมื่อ
ปริมาณยางลดลง ราคายางก็จะขยับขึ้นเอง เนื่องจากท่ีผ่านมาสมัยที่พรรคประชาธิปัตย์ เป็นรัฐบาลมีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ 
เป็นรองนายกรัฐมนตรี มีการไปพบปะกับบรรดาผู้น าประเทศผู้ผลิตยาง อย่างอินโดนีเซียและมาเลเซีย เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่อง
ใหญ่ของทั้ง 3 ประเทศ ซึ่งเรื่องนี้นายสมคิด ควรไปหารือกับผู้น าประเทศนั้น ว่า เราจะบริหารจัดการสต๊อกยางกันอย่างไรเพื่อให้
ยางพาราของเรายกระดับราคาขึ้นมา 
  นายถาวร กล่าวต่อว่า สเปกของยางที่จะใช้ในการน าไปผสมในการท าถนนลาดยางที่มีการวิเคราะห์กันมาแล้ว ควรมีการ
เปลี่ยนแปลงสเปก โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่ากรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และกรมโยธา ควรพิจารณาเพ่ิมสัดส่วนของ
น้ ายางพาราเข้าไปด้วย ซึ่งขณะนี้เท่าที่พบมีเพียง 5% ควรเพิ่ม 40% เพ่ือลดการน าเข้า แต่ไปเพิ่มการใช้น้ ายางภายในประเทศ
แทน และท่ีผ่านมาในหลายจังหวัดภาคใต้ก็เริ่มใช้แล้วและสามารถใช้ได้ดี 
 
  เมื่อถามว่า หากมีการน าน้ ายางพาราไปผสมจะท าให้ถนนที่ท ามีราคาสูงขึ้นจากที่ส านักงบประมาณ เคยก าหนดสเปก
และราคาไว้แล้วนั้น นายถาวรกล่าวว่า จะสูงได้อย่างไร เหตุที่ราคาสูงก็เพราะไปก าหนดราคาประมูลในราคาที่สูงเอง และถ้าสูง
เพราะไปช่วยเหลือเกษตรกรโดยที่เงินไม่ได้รั่วไหลออกนอกประเทศอะไรดีกว่ากัน การที่บอกว่าราคาต่อกิโลเมตรมันสูงขึ้น
กฎเกณฑ์กติกานี้ ก็น่าที่จะแก้ไขได้ เพราะอย่างรัฐธรรมนูญยังแก้ไขใหม่ได้ ฉีกท้ิงได้ เลิกได้ อัฐยายซื้อขนมยาย เงินหมุนอยู่ใน
ประเทศ เวลานี้รัฐบาลใหญ่ที่สุดสามารถสั่งแก้ไขได้ 
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ภาพข่าว: กยท. จับมือ ม.เกษตร ลงนาม MOU "การศึกษาสมดุลคาร์บอนและความต้องการ
ใช้น้้าของพ้ืนที่ปลูกยางพารา"  พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน 
- ThaiPR.net 2 ต.ค. 2558 
 

กรุงเทพฯ--2 ต.ค.--ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง 
 
เมื่อเร็วๆ นี้ นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง หรือ MOU ระหว่าง
การยางแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง "การศึกษาสมดุลคาร์บอนและความต้องการใช้น้ าของพ้ืนที่
ปลูกยางพารา" โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสามารถในการสร้างชีวมวล และปริมาณการใช้น้ าของยางพาราในระดับ
แปลงใหญ่ โดย นายวีระศักดิ์ กล่าวว่า "ความร่วมมือในครั้งนี้ นอกจากจะท าให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้
ข้อมูลที่มีคุณภาพยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ กยท. คือได้มีการแลกเปลี่ยนและเสริมสร้างองค์ความรู้ ประสบการณ์ และ
ข้อมูลทางวิชาการร่วมกันแล้ว ยังเพ่ิมศักยภาพในด้านวิชาการแก่นักวิจัย และนักวิชาการของ กยท. อีกด้วย" 

 



 

  

                                                                   

                                                        

ราคาประมูลวันจันทร์ท่ี 5 ตุลาคม 2558  

ราคาประมลู ตลาดกลางยางพาราสงขลา 

ยางแผน่ดบิ  41.99  0.01 

ยางแผน่รมควนัช ัน้3 43.67  
(02/10/58) 

น า้ยางสด ณ โรงงาน 40.00  0.50 

เศษยาง (100%) 
ณ โรงงาน 

39.00  
0.00 

 

คาดการณ์ราคายางวันจันทร์ท่ี 5 ตุลาคม 2558  

ราคายางมีแนวโน้มทรงตัวหรือเปลี่ยนแปลงในช่วงแคบ ๆ ในทิศทางเดียวกับตลาดโตเกียว โดยมีปัจจัยบวกมาจากราคา
น้ ามันปรับตัวสูงขึ้นและเงินบาทเคลื่อนไหวอยู่ในระดับอ่อนค่าในรอบกว่า 7 ปี ประกอบกับข้อมูลจ้างงานของสหรัฐฯ ออกมา
ย่ าแย่ได้จุดกระแสคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ส่วนปัจจัยลบมาจากเงินเยนแข็งค่า
และปริมาณอุปทานยางออกสู่ตลาดเพิ่มข้ึน หลังจากสภาพอากาศทางภาคใต้เอ้ือต่อการกรีดยาง 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rubberthai.com/rubberthai/index.php?option=com_content&view=article&id=8:-21-2554
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รายงาน: ลาวสุดช้ า'ยางพารา'ราคาตกต่ าหนัก ชาวสวนตัดทิ้งไปแล้วกว่า2,000ไร่ (05/10/2558)  

ASTVผู้จัดการออนไลน์ - ไม่กี่ปีก่อนหน้านี้ รัฐบาลกับอีกหลายหน่วยงาน รวมทั้งองค์การ ระหว่าง ประเทศต่าง

สนับสนุนให้เกษตรกร ลาวหันไปปลูกยางพาราเพ่ือส่งออกกันยกใหญ่ นักลงทุนต่างชาติ มุ่งหน้าเข้าไปแสวงหาผืนดิน อันอุดม 

หรือตั้งเครือข่ายปลูกยางพาราเพ่ืออุตสาหกรรม แต่ในวันนี้ราคายางตกต่ าหนัก ชาวลาวจ านวนมากต้องตัดต้นยางทิ้งด้วยความ

ชอกช้ า เพื่อกลับไปปลูกพืชเดิมๆ และไม่มีผู้ใดหน่วยงานใดเข้าไปช่วยเหลืออีก 

ตามรายงานของสื่อทางการ ที่ผ่านมา มีเกษตรกรท าสวนยางในแขวงหลวงน้ าทา ซึ่งอยู่ติดชายแดนจีน ตัดต้นยางทิ้งไป

แล้ว เกือบ 350 เฮกตาร์ (2,187 ไร่) หลังจากราคายางส าเร็จรูปตกต่ าลงเรื่อยๆ ตั้งแต่ปี 2013 เป็นต้นมา ราษฎรผู้ปลูกยางท่ัวไป 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเมือง (อ าเภอ) สิง เมืองลอง ได้รับผลกระทบอย่างหนัก 

ต้นยางพาราราว 349 เฮกตาร์ ที่ถูก ตัดทิ้งเป็นของเกษตรกรรวมกัน 758 ครอบครัว อยู่ในเขตเมืองสิงมากท่ีสุด คือ 

292 ครอบครัว ส านักข่าวสารปะเทดลาว (ขปล.) รายงาน 

ย้อนกลับไปปลายปี 2012 ขณะที่ราคายางในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ รัฐบาลลาวได้ออกประกาศฉบับหนึ่ง แนะน า

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แขวงต่างๆ ให้ส่งเสริมราษฎรปลูกยางพารา และให้ส านักงานอุตสาหกรรมและการค้า ประจ า

แขวงออกซ้ือผลผลิตจากราษฎรในราคายุติธรรม 

ปีนี้คณะกรรมการของรัฐบาลที่ก ากับดูแลราคายางพาราได้ประชุมเจรจากับบริษัท รับซื้อจากจีน 6 แห่งในหลวงน้ าทา 

เกี่ยวกับราคาที่ท าให้เกษตรกรอยู่ได้ แทนที่ทางการจะจ่ายเงินอุดหนุน คณะกรรมการชุดนี้ได้เจรจาขอให้บริษัทจีนรับซื้อยาง

แผ่นในราคา 4 หยวน หรือเกือบ 23 บาทต่อกิโลกรัม จาก 3-3.2 หยวนต่อ กก.ในปัจจุบัน 

"แต่เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่ท าให้ราคายางตกต่ า บริษัทจีนเหล่านั้นไม่สามารถรับซื้อในราคาท่ีเสนอได้" ขปล.กล่าเมื่อปีที่แล้ว

เกษตรกรสวนยางในแขวงหลวงน้ าทาเพียงแห่งเดียว ขายยางรวมกันทั้งหมด 13.82 ตัน ในราคาเฉลี่ย 3.8 หยวนต่อ กก. รวม

เป็นมูลค่า 52.54 ล้านหยวน (กว่า 8 ล้านดอลลาร์) ราคายางพาราในตลาดโลกเคยพุ่งขึ้นสูงถึง 8 ดอลลาร์ต่อ กก. ในปี 2011 ได้

เป็นแรงกระตุ้นให้ทุกคนหันมาปลูกยาง แต่ปีนี้ราคาตกลงเหลือเพียงประมาณ 1.8 ดอลลาร์ต่อ กก. 

http://www.rubberthai.com/rubberthai/index.php?option=com_content&view=article&id=95123:-2000-05102558&catid=10:2010-05-04-03-57-14
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ในช่วงที่ราคาพุ่งขึ้นสูง เกษตรกรในลาวจ านวนมากได้ หันหลังให้การท านา หันมาปลูกยางที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูงกว่าข้าว

อย่างเทียบกันไม่ได้ บริษัทจากจีน บริษัทไทย และจากเวียดนามต่างเข้าไปแสวงหาโอกาสที่จะได้ครอบครองพ้ืนที่ ท าสวนยางนับ

หมื่นๆ ไร่ ในลาว ตั้งแต่เหนือ จดใต้ รวมทั้งในจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของกัมพูชา แต่ปัจจุบันทุกแห่งก าลังประสบ

ชะตากรรมเดียวกัน 

ยังไม่ทราบตัวเลขล่าสุดในปีนี้ แต่ผลการส ารวจที่ส านักข่าวของทางการรายงาน เมื่อต้นปี 2014 พบว่า ยางพาราปลูก

มากที่สุดในภาคเหนือ โดยแขวงเวียงจันทน์อันดับ 1 รองลงไปเป็นหลวงน้ าทา กับอุดมไซ มีเนื้อท่ีสวนยางรวมกัน 269,112 

เฮกตาร์ (1,681,950 ไร่) หรือกว่า 60% ของทั้งประเทศ รองลงไปเป็นภาคกลาง ในสะหวันนะเขต บอลิค าไซ ค าม่วน รวมทั้งใน

เขตนครเวียงจันทน์ ส่วนภาคใต้ปลูกมากท่ีสุดในจ าปาสัก 

รัฐบาลลาวเริ่มตระหนักว่า ที่ผ่านมา มีการปลูกพืชเศรษฐกิจเหล่านี้มากเกินไปใน ช่วงต้นปี 2013 จึงได้ประกาศไม่ออก

ใบอนุญาตให้แก่การลงทุนในเกษตรอุตสาหกรรมแขนงยางพารา กับต้นยูคาลิปตัส ที่ปลูกเพ่ือน าเนื้อไม้ไปท า เยื่อกระดาษ และ

ไม่ให้ใบอนุญาต แก่นักลงทุนรายใดอีกเลยตั้งแต่นั้น 

ที่มา ASTV ผู้จัดการรายวัน (Th) (02/10/58) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

แนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยาง จ.สงขลา ขึ้นป้ายประกาศเขตภัยพิบัติราคายางพาราตกต่ า เรียกร้องรัฐบาลเร่ง
แก้ปัญหา (05/10/2558)  

จากปัญหาราคายางพาราตกต่ าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้ราคาร่วงมาอยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ 38 บาท ส่งผลให้
เครือข่ายชาวสวนยางในหลายจังหวัดภาคใต้เริ่มออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหา ล่าสุดในวันนี้ เครือข่ายแนว
ร่วมกู้ชีพชาวสวนยาง จ.สงขลา ได้น าป้ายผ้าเขียนข้อความประกาศเขตภัยพิบัติราคายางพาราตกต่ าไปติดบนสะพานลอยถนน
สายเอเชีย บริเวณสี่แยกคูหา อ.รัตภูมิ เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ให้ทราบว่าชาวสวนยางก าลังเดือดร้อนอย่างหนักจากปัญหา
ราคายางพาราตกต่ า โดยมีตัวแทนเครือข่ายแนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยางทั้งใน จ.พัทลุง ตรัง และชุมพร มาร่วมให้ก าลังใจ 
ด้าน นายสุนทร รักรงค์ ผู้ประสานงานแนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยาง เปิดเผยว่า ในส่วนของแนวทางการเคลื่อนไหวของเครือข่าย
แนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยางทั้ง 16 จังหวัดภาคใต้ ทางตัวแทนจะเข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีในเร็ว ๆ นี้ โดยมีข้อเรียกร้อง 3 
ข้อ คือ 1.ให้รัฐบาลอนุมัติโครงการชดเชยส่วนต่างของราคายางที่กิโลกรัมละ 60 บาท 2.เอายางแลกข้าวในโครงการกองทุน
ข้าวสาร ซึ่งชาวสวนยางเคยเสนอไป โดยให้รัฐบาลขายข้าวสารราคาถูกให้ชาวสวนยาง เพ่ือน ามาขายให้กับเกษตรกรชาวสวน
ยางในราคาถูก เช่น ขายครึ่งราคา และ 3.นโยบายทวงคืนพ้ืนที่ป่าของรัฐบาลโดยการโค่นยางพารา ให้นายกรัฐมนตรีตั้ง
กรรมการกลั่นกรองระดับชาติเพ่ือแยกระหว่างคนจนกับคนรวย และให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองระดับจังหวัด เพื่อให้มีตัวแทน
เกษตรกรรายย่อยไร้ที่ท ากินเข้าไปเป็นกรรมการระดับจังหวัด เพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของ คสช. ที่ 66/2557 โดยเฉพาะใน
พ้ืนที่จ.สงขลา ตรัง และพัทลุง 

 
ที่มา ส านักข่าวไอเอ็นเอ็น ประจ าวันที่ 4 ตุลาคม 2558 
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นักวิทยาศาสตร์ดัดแปรยางเพื่อสมานรอยรั่ว (05/10/2558)  

The thestatesman.com รายงานว่า คณะนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันและฟินแลนด์ ได้พัฒนายางชนิดใหม่ที่
สามารถสมานรอยรั่วได้เอง หากถูกเจาะเป็นรู 

Amit Das หัวหน้าคณะวิจัย ได้เผยแพร่ผลงานการวิจัยวารสาร “Applied Materials & Interfaces” ตีพิมพ์โดย
สมาคมเคมีอเมริกัน (ACS) ซึ่งยางที่คณะวิจัยได้พัฒนาเป็นยางเกรดยางล้อที่ไม่ต้องผ่านการวัลคาไนซ์ ในการทดสอบนักวิจัย
พบว่าหากยางนี้ท าให้มีรอยขาด มันจะสามารถสมานรอยขาดได้เองที่อุณหภูมิห้อง โดยยางยังคงมีความแข็งแรงเท่าเดิม ซึ่งหาก
เป็นยางล้อก็จะอุดรอยรั่วได้เองในระหว่างที่รถจอด ยางนี้ยังสามารถเสริมแรงได้โดยการเติมสารตัวเติมดั้งเดิมลงไป เช่น ซิลิกา 
หรือเขม่าด า  งานวิจัยนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากงานของนักวิจัยชาวฝรั่งเศสที่ได้สร้างวัสดุยางที่สมานรอยรั่วด้วยตัวเองในปี พ.ศ.
2551   แต่ยางยังไม่มีความเสถียรเพียงพอ 
ที่มา http://www.tirereview.com, 28/09/2558 
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ภาวะยาง AFET: ตลาดไร้ปัจจัยช้ีน้าทิศทางราคายาง รอลุ้นตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯคืนนี้ (05/10/2558)  
รายงานภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3) หลังปิดการซื้อขายวันนี้ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 1.02 ล้านบาท มี

ปริมาณซื้อขายรวม 4 สัญญา ลดลงจากวานนี้ 33 สัญญา  นายธนเสฎฐ์ ดีประเสริฐกุล นกัวิเคราะห์จากบริษัท ดีเอส ฟิวเจอร์ส 

จ ากัด เปิดเผยว่า ปัจจัยพื้นฐานในระยะสั้นยังไม่มีอะไเปลี่ยนแปลง ค่าเงินเยนอ่อนค่าเล็กน้อยแต่ยังอยู่ในกรอบ 119 เยนต่อ

ดอลลาร์สหรัฐ ราคา WTI ตลาด commodityfutures ยังปรับตัวเพ่ิมข้ึนยืนเหนือ 45 เหรียญได้แล้ว ค่าเงินบาทยังอ่อนค่า

ต่อเนื่องยืนเหนือ 36 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมา ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐอยู่ที่ 277,000 ราย และดัชนี 

PMI ภาคการผลิต สหรัฐอยู่ที่53.1 จุด จากเดือนที่แล้ว 53.0 จุด ท าให้คืนนี้ต้องติดตาม ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐ 

และอัตราว่างงาน เพื่อเป็นมุม มองต่อภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐต่อไป  ส่วนปริมาณสัญญาซื้อขายคงค้าง(Open Interest) อยู่ที่ 

2,447 สัญญา เพิ่มข้ึน 1 สัญญา 

ภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3) 

เดือน ราคาปิด ราคาปิด ปริมาณ 

ครั้งก่อน วันนี้ การซื้อขาย 

NOV 15 48.80 - 0 

DEC 15 49.50 - 0 

JAN 16 49.30 - 0 

FEB 16 49.90 - 0 

MAR 16 50.00 - 0 

APR 16 51.00 50.80 1 

MAY 16 51.10 50.95 3 

รวม 4 

  ที่มา ส านักข่าวอินโฟเควสท์ (03/10/58) 

http://www.rubberthai.com/rubberthai/index.php?option=com_content&view=article&id=95076:-afet---05102558&catid=10:2010-05-04-03-57-14

